



ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
(สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1)

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจะดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับแรงงานไทยหรือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะฝีมือตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชนต่างชาติมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจและ/หรือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสวีเดนที่ต้องการเข้าร่วมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในโครงการดังกล่าว แจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต้นแบบและส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล onanong@thaiembassy.se ตั้งแต่วันที่ - 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ จะมีการเปิดอบรมตามโครงการดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมเพียงพอและมีสถานที่ที่เหมาะสม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการแสดงความจำนงของผู้สนใจและจะประกาศผลให้ทราบพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกียรติคุณ ขาดิประเสริฐ)

เอกอัครราชทูต

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย
ในต่างประเทศ (สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1)
ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

Email

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

แรงงานไทยที่พำนักอยู่ในสวีเดน หรือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสวีเดนและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ผู้เข้ารับอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการศึกษาทดสอบ และ
- (2) ประกอบอาชีพหรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี **หรือ**
- (3) ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพ ในสาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง **หรือ**
- (4) เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ **หรือ**
- (5) เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา
วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล
onanong@thaiembassy.se ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 **